

บรรณาธิการแถลง

EDITOR'S NOTE

แม้ว่าคณะผู้จัดทำวารสารจะได้มีการกิจอย่างอื่น เช่น งานสอน งานวิจัย ซึ่งจะต้องจัดทำให้ลุล่วงไปพร้อม ๆ กัน โดยผัดผ่อนไม่ได้ก็ตาม เราก็ได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะให้วารสาร ฯ ได้ออกมาให้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้ไม่ต้องรอกอย

ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้วารสาร ฯ ของเรา เป็นวารสารที่มีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างวิชาการสาขาต่าง ๆ ให้มากที่สุดดังที่ได้แสดงไว้แล้วในฉบับก่อน เราจึงได้ลงพิมพ์เรื่อง “แนวโน้มของภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน” โดยอาจารย์ สมนึก แดงเจริญ และเรื่อง “อิทธิพลของพรีเมียมข้าวและราคาข้าวที่มีต่อการผลิตทั่วไปในประเทศไทย” ของ ดร. สุระ สนิทธานนท์ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เรื่อง “นิคมสร้างตนเองในอิสราเอล” ซึ่ง พ.ศ.อ. โพนม จันทรักกะ ผู้เขียนเรื่องนี้ได้ไปทำการศึกษาวิจัยด้วยตนเองที่ประเทศอิสราเอล จึงนับว่าเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสังคม เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหาร” ของคุณสุนทร ศรีสัตนา ก็นับเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ในการที่จะนำมาประกอบการพิจารณาปัญหาเรื่องการเมืองกับข้าราชการประจำที่เรากำลังสนใจอยู่ในปัจจุบัน เรื่อง “ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัด” ของวิลเลียม เอ ซอมเมอร์ส ซึ่งเป็นการเสนอข้อสังเกตแนวใหม่เกี่ยวกับการบริหาร ผู้เขียนในฐานะที่ปรึกษาของกระทรวงมหาดไทยได้เสนอแบบแห่งการวิเคราะห์ลักษณะการบริหารงานของข้าราชการส่วนภูมิภาคขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยการสังเกตและประสบการณ์ของเขาเอง จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ควรแก่การศึกษาพิจารณาอย่างกว้างขวาง

เนื่องจากวารสารฯ ฉบับเมษายน มีกำหนดออกตรงกับวันที่ระลึกในการสถาปนาสถาบัน เราจึงได้นำเรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับประเทศเร่่งพัฒนา” ของ ดร. สวัสดิ์ สุคนธ์รังษี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีสาระเกี่ยวกับแนวความคิดของพัฒนบริหารศาสตร์มาลงไว้เพื่อประกอบการศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้ พร้อมทั้งเราได้นำ “Introduction & NIDA” ลงพิมพ์ไว้ที่หลังปก เพื่อเป็นการแนะนำสถาบันฯ โดยเฉพาะในหมู่ผู้อ่านชาวต่างประเทศ

นอกจากนี้เราขอเรียนเพิ่มเติมว่า เราคณะผู้จัดทำวารสารฯ ยินดีต้อนรับคำวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ที่ท่านผู้อ่านจะได้ส่งมายังเรา เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงวารสารเพื่อที่จะรับใช้ท่านผู้อ่านได้ดียิ่งขึ้น

บรรณาธิการฝ่ายวิชาการ